

ĐỊNH NGHĨA VỀ CHUNG TỘC/DÂN TỘC CHO MẪU ĐƠN GHI DANH HỌC
Tiền Mẫu Giáo-Cấp lớp 12

Xin vui lòng sử dụng các mô tả dưới đây để giúp quý vị hoàn tất các câu hỏi 9 và 10 trên mẫu đơn ghi danh học **Tiền mẫu giáo-Cấp lớp 12**.

Câu hỏi 8: Phải trả lời "có" hoặc "không".

Người gốc Tây Ban Nha hoặc Châu Mỹ La Tinh/a: Một người có văn hóa hoặc nguồn gốc Cuba, Mễ tây cơ, Puerto Rico, Nam hoặc Trung Mỹ, hoặc bất cứ văn hoá hoặc nguồn gốc Tây Ban Nha nào khác, bất kể chủng tộc.

Câu hỏi 9: Chọn một hoặc nhiều chủng tộc từ các chọn lựa sau ~

Định nghĩa về chủng tộc:

Thổ Dân Mỹ Da Đỏ hoặc Thổ Dân Alaska: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của Bắc Mỹ và Nam Mỹ (bao gồm cả Trung Mỹ) và duy trì một sự liên kết bộ tộc hoặc sự gắn bó cộng đồng.

Người Ấn Độ: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của Ấn Độ.

Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi Châu: Một người xuất xứ từ bất kỳ nhóm chủng tộc da đen nào của Phi Châu.

Người Campuchia: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của Campuchia.

Người Trung Hoa: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của một trong các quốc gia sau: Trung Hoa Lục Địa, Đài Loan, Hồng Kông.

Người Phi Luật Tân: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của các quần đảo Phi Luật Tân.

Người Guam: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của đảo Guam.

Người Hawaii: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của đảo Hawaii

Người Hmong: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của Lào và có văn hóa hoặc nguồn gốc Hmong.

Người Nhật: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của Nhật Bản.

Người Hàn: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của Hàn Quốc.

Người Lào: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của Lào.

Người của các nước Á Châu khác: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của một trong các quốc gia sau: Miến Điện, Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, Sri Lanka, Mien, Singapore, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan hoặc bất kỳ quốc gia Á Châu nào khác không được liệt kê.

Người của các đảo Thái Bình Dương khác: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của các quần đảo Thái Bình Dương khác ngoài Hawaii, Guam, Samoa (Samoa thuộc Hoa Kỳ hoặc Tây Samoa) hoặc Tahiti. Bao gồm các hòn đảo như Polynesia, Fiji Islands, Marshall Island, Melanesia, Palau, Tonga, Truk hoặc Yap.

Người Samoa: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của đảo Samoa (Samoa thuộc Hoa Kỳ hoặc Tây Samoa).

Người Tahiti: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của Tahiti

Người Việt: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của Việt Nam.

Người da trắng: Một người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của Âu Châu, Trung Đông, hoặc Bắc Phi.